

ชื่อผลงานทางวิชาการ	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้เรียบเรียง	นายอนุชาติ แก้วมาลา
ตำแหน่ง	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ปีการศึกษา	2561

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) ศึกษาระดับการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือครูผู้สอนในสถานศึกษา และครูฝึกในสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 115 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตรฐานประมาณค่า ชนิด 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)

ผลการศึกษาพบว่า

1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านสถานประกอบการ ปัจจัยด้านผู้บริหาร และ ปัจจัยด้านครูผู้สอนในสถานศึกษา และครูฝึกในสถานประกอบการ ตามลำดับ

2) การบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ตามลำดับ

3) ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันเชิงบวกระดับสูงมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันเชิงบวกระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ปัจจัยด้านสถานประกอบการ ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านครูผู้สอนและครูฝึก ในสถานประกอบการ และปัจจัยด้านผู้บริหาร ตามลำดับ

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความยินดียิ่ง จากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะ คณะผู้บริหาร เพื่อนครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้ช่วยเหลือในการประสานงาน การรวบรวมเก็บข้อมูลซึ่งทำด้วยความจริงใจ เสียสละเวลาในการทำงาน ทุกๆท่านที่ร่วมกันทำงานครั้งนี้ มีคุณค่าอย่างยิ่ง และในการตรวจแบบสอบถามและปรับปรุงพัฒนามาจนเป็นแบบสอบถามที่ สมบูรณ์ยิ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการ อาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดร.ครองศักดิ์ แยมประยูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก และดร.รุ่งโรจน์ ศรีเหลือง สวัสดิ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฝ่ายวิชาการ) ท่านทั้งหลายที่ได้กล่าว นามข้างต้น ท่านได้ช่วยเหลือให้ผู้วิจัยทำงานวิจัยครั้งนี้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณสถานประกอบการที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นหัวใจอัน สำคัญยิ่งในการวิจัยครั้งนี้ จนสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นผล และอภิปรายผลได้ตามหลักสถิติวิจัย ผู้วิจัยใคร่ขอประกาศเกียรติคุณคุณงามความดีของท่านทั้งหลายให้ทราบ ณ บัดนี้ด้วย ขอกราบ ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นายอนุชาติ แก้วมาลา

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล